



ที่ คค ๐๔๑๕.๕/๖๔๙๕๑

กรมการขนส่งทางบก

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การแก้ไขตัดแปลงสภาพรถและการติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ด้วยปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของรถเกี่ยวกับการแก้ไข
ตัดแปลงสภาพรถและการติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การเสริมแทน
กันชน อุปกรณ์ชนจักรยาน (Bicycle Rack) หรือจู่ไปโซลาน เป็นต้น เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม
ในข้อหาตัดแปลงสภาพรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
และต้องการให้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการแก้ไขตัดแปลงดังกล่าวแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

กรมการขนส่งทางบก ขอเรียนว่า

๑. การแก้ไขตัดแปลงสภาพรถที่ต้องแจ้งของอนุญาตก่อนนายทะเบียน เป็นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งถือเป็นความผิดฐาน
ตัดแปลงสภาพรถตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าของรถจะต้องแจ้งต่อ
นายทะเบียนเพื่อแก้ไขรายการในเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อน จึงจะนำรถไปใช้งาน ได้แก่ การ
เปลี่ยนเครื่องยนต์ การเปลี่ยนสี การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ผ่าปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์
ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง รวมทั้งการแก้ไขตัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก
ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว และระบบขับเคลื่อน เป็นต้น

๒. การแก้ไขตัดแปลงสภาพรถที่ไม่ต้องแจ้งของอนุญาตก่อนนายทะเบียน ได้แก่ การติดตั้ง
อุปกรณ์แต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น แร็คหลังคา โรลบาร์ บันไดขึ้น-ลงห้องโดยสาร
สเปอเยเลอร์ แม็กไคนีเนอร์ กันชน อุปกรณ์ชนจักรยาน (Bicycle Rack) หรือจู่ไปโซลาน เป็นต้น เป็นการเสริม
อุปกรณ์เพียงเล็กน้อยไม่ทำให้สภาพของรถเปลี่ยนแปลงไป หากขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งเหมาะสม
และมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น
การดำเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดแปลงสภาพรถและไม่มีความผิดแต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๙๔-๕

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”